

## HÀ NỘI SẴN SÀNG TỔ CHỨC FESTIVAL SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019



Với mong muốn giới thiệu những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và địa phương quảng bá, kết nối sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề, vật tư nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của thành phố tới người dân và du khách, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019. Để tổ chức thành công sự kiện này, công tác chuẩn bị, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị chu đáo để giới thiệu tới bạn bè và người tiêu dùng những sản phẩm đặc trưng của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Đây là một trong những sự kiện nổi bật của thành phố nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, Festival còn là nơi tụ hội của những nghệ nhân làng nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Hà Nội và các tỉnh thành phố khác để cùng giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Với quy mô khoảng hơn 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội và các tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng theo các khu: Khu vực giới thiệu máy móc, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái; Khu vực giới thiệu các sản phẩm tiềm năng đăng ký tham gia OCOP thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành khác; Khu triển lãm Hà

Nội 4 mùa hoa; khu trưng bày cây cảnh; ... Công tác chuẩn bị và lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của các quận, huyện của thành phố Hà Nội đã được Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT Hà Nội) phối hợp triển khai tới các quận, huyện, thị xã với mục đích đưa đến Festival lần này những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và các sản phẩm tinh hoa làng nghề của Thủ đô.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Festival, trong những ngày này ông Nguyễn Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tại một số cơ sở, doanh nghiệp đăng ký tham gia Festival.

Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh - Viện Nghiên cứu Rau quả - nơi trong 5 năm trở lại đây đã áp dụng biện pháp xử lý phân hóa mầm hoa tại chỗ cho hiệu quả xử lý cao hơn hẳn và giảm lượng hao hụt do vận chuyển. Năm 2019, Trung tâm đã tiến hành xử lý phân hóa mầm hoa cho hơn 600.000 cây lan hồ điệp 18 tháng tuổi gồm cả cây của các doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ nông dân, đã có trên 98% số cây xuất hiện mầm hoa đạt chuẩn.

Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Văn Đông - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả cho hay tại Festival sắp tới đơn vị sẽ trưng bày mô hình một nhà lưới nhỏ trồng hoa lan công nghệ cao với đầy đủ các thiết bị bên trong vận hành bình thường để cho bà con xem. Thứ nữa sẽ trình diễn các giống hoa mới, kỹ thuật mới bên cạnh kiểu 4.0 tự động hóa, điều khiển mọi thứ từ xa qua điện thoại thông minh sẽ có cả những kỹ thuật thông thường cho đa số nông dân có thể ứng dụng được.

Xã Kim An vốn là vùng trọng điểm trồng cây ăn quả của huyện Thanh Oai. Những năm gần đây, người dân trong xã không chỉ phát triển mô hình trồng cây cam canh, bưởi Diễn mà còn phát triển mô hình trồng bưởi cảnh trên chậu phục vụ cho nhu cầu chơi Tết Nguyên đán. Có sản phẩm được lựa chọn tham gia Festival tới đây là niềm vinh dự đối với người dân xã Kim An.

Ngoài các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội được gọi mảnh đất của làng nghề, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa, văn nghệ dân gian được bồi đắp qua nhiều năm, sản sinh và lưu giữ những giá trị

có hàm lượng văn hóa, lịch sử tinh thần đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Trong số khoảng 5400 làng nghề ở Việt Nam, riêng Hà Nội chiếm 1/3 với 1350 làng nghề và làng có nghề trong đó có hơn 300 làng nghề được công nhận. Trong đó, với các sản phẩm đặc trưng như nón lá Phương Trung, Thanh Oai hay Gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Từ lâu, chiếc nón lá, tà áo dài duyên dáng đã là hình ảnh ăn sâu vào tiềm thức bao tâm hồn Việt, trở thành một đặc trưng văn hóa, tượng trưng cho nét mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Theo dòng chảy của thời gian, sự thay đổi của thị trường, chiếc nón lá không chỉ để dùng che mưa, che nắng, đi chợ hàng ngày mà còn là sản phẩm để làm đẹp, làm quà tặng du lịch mang nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Những người nghệ nhân làng nón lá Phương Trung cũng đã sáng tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm như: Nón lá trên lụa, nón vẽ phong cảnh Việt Nam... để phục vụ cho hoạt động du lịch và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu.

Những sản phẩm Gốm sứ mang dấu ấn của các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cũng sẽ được giới thiệu trong Festival lần này của Hà Nội. Ngoài men rạn, men lam truyền thống họ sẽ mang đến Festival bộ sản phẩm mang hơi thở hội nhập mới mang tên suối ngọc - một thứ men “động” biểu tượng cho sự khởi nguồn và thư giãn. Mỗi sản phẩm khi nhìn vào người xem có thể tưởng tượng ra một bầu trời, một biển khơi, một cồn đá hay một dòng suối mát. Chất men độc quyền đó làm nền để viết lên những câu thơ pháp về danh ngôn, đạo lý sống bằng tiếng Việt và có thể bằng cả tiếng Anh nếu khách nước ngoài có nhu cầu.

Các sản phẩm được lựa chọn sẽ hội tụ đầy đủ nét truyền thống và những cách tân, hiện đại qua sự sáng tạo của những người nghệ nhân làng nghề. Đây là dịp để những nghệ nhân Bát Tràng giới thiệu những tinh hoa làng nghề để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy du lịch làng nghề phát triển, xứng danh điểm du lịch làng nghề tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Với sự dày công cho công tác chuẩn bị, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đã hoàn tất quá trình lựa chọn sản phẩm trưng bày, các tiết mục trình diễn tay nghề của các nghệ nhân làng nghề tại Festival. Qua kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để sự kiện diễn ra thành công.

Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ I năm 2019 diễn ra ngày 14-17/12. Thông qua các hoạt động của Festival, Hà Nội thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp; chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn... Festival năm nay sẽ là cầu nối giữa sản xuất và thương mại, giữa nông nghiệp và du lịch, giữa Hà Nội và các tỉnh, thành để cùng liên kết hợp tác vì sự phát triển chung của đất nước, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, công nghệ cao, hiện đại, hiệu quả và bền vững./.

**Lưu Phương**

## KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 02-CTR/TU TẠI HUYỆN BA VÌ



Vừa qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTR/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 02 tại huyện Ba Vì.

Ba Vì là huyện có diện tích rộng nhất thành phố, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung; việc xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến, kết quả nổi bật trong phát triển nông nghiệp là đã dồn điền đổi thửa được 5.735,1ha, đạt 123,3% so với kế hoạch thành phố giao. Huyện có 2 mô hình ứng

dụng công nghệ cao trong sản xuất là chăn nuôi bò sữa (xã Vân Hòa) và tưới phun mưa cho chè, cam (xã Khánh Thượng); có 11 mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất các sản phẩm nông sản, thực phẩm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, phát triển nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Trong chăn nuôi bò sữa, huyện đã liên kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới, qua

đánh giá bước đầu, năm 2019, huyện sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 18/30 xã... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Ba Vì cần tiếp tục xác định tập trung thực hiện chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới.../.

**Lưu Phương**

## HUYỆN ỦY BA VÌ: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TẢN HỒNG



Vừa qua, Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Tản Hồng đối với 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019, năm 2020. Đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy Ba Vì, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo xã Tản Hồng và thôn La Thiện đã trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn La Thiện. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, xã Tản Hồng đã chọn cho mình hướng đi đúng để huy động cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2014 xã đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 17 tiêu chí đạt và hai tiêu chí cơ bản đạt, là xã tốp đầu của huyện về đích nông thôn mới đầu tiên. Hiệu quả nhìn thấy rõ là, giá trị tăng trưởng kinh tế hàng năm

đạt 8% đến 12%. Cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 78%. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến hết năm 2019 là 41,5 triệu đồng/người/năm. An ninh quốc phòng ổn định giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hệ thống cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm ngày một khang trang. Đối với khu dân cư kiểu mẫu La Thiện, với sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, thực hiện xã hội hóa xã Tản Hồng đã mở rộng được một tuyến đường vào thôn có chiều dài hơn 200m, đường 2 làn, có điện thắp sáng. Nguồn vốn xây dựng 100% xã hội hóa có tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Hiện thôn La Thiện đã xây dựng được 149 ngõ tự quản, hơn 3000 hộ đều được đánh số nhà. Bà con trong thôn đều nêu cao ý thức giữ gìn đảm bảo vệ sinh môi trường. Thôn La Thiện, xã Tản Hồng hiện có hơn 100 hộ sản xuất nghề mộc, tạo việc làm ổn định cho đa số người dân trong thôn.

Kinh nghiệm được rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Tản Hồng là: Phải có quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy; Làm tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; Nắm vững mục tiêu và hệ tiêu chí nông thôn mới để có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình tại địa phương; Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho chương trình.

Sau khi nghe báo cáo cũng như chia sẻ của cán bộ xã Tân Hồng, với sự gợi mở của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Huyện ủy, đại diện một số xã như Đồng Thái, Vạn Thắng, Tân Lĩnh, Phú Đông, Tiên Phong là những xã phấn đấu về đích trong năm 2020 đã có ý kiến trao đổi với xã Tân Hồng và kiến nghị với huyện.

Đại diện xã Đồng Thái còn lo lắng về việc huy động nguồn xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, bởi đời sống của nhân dân trong xã cũng khó khăn, việc tuyên truyền, vận động ở Tân Hồng huy động sức dân là bài học quý để địa phương vận dụng trong năm 2020. Đối với lãnh đạo xã Minh Quang, Tân Lĩnh trao đổi việc huy động sức dân để chung sức đóng góp tiền của ở các xã miền núi là rất khó, ở miền núi đa số tuyên truyền nhân dân hiểu đất thì tạo được sự đồng thuận rất cao. Tiêu chí giao thông, trường học là tiêu chí cần nguồn đầu tư lớn, mong huyện tiếp tục đầu tư để hai xã hoàn thiện tiêu chí này. Đại diện xã Vạn Thắng nêu ý kiến việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới tại địa phương còn khó khăn, xã cũng mong muốn huyện quan tâm để hoàn thành tiêu chí trường học, hoàn

thiện các thủ tục để xã đầu giá đất, có nguồn lực xã đối ứng trong xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới không nợ đọng xây dựng cơ bản của Tân Hồng thực sự là kinh nghiệm quý mà xã Vạn Thắng cần nghiên cứu, trao đổi vận dụng thực hiện.

Đối với xã Tiên Phong, địa phương cũng đề nghị huyện giúp đỡ xã về tiêu chí trường học, địa phương sẽ tiếp tục vận động doanh nghiệp chung sức với địa phương các tiêu chí khó, cần nguồn lực đầu tư lớn trong năm 2020...

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao buổi tọa đàm này, để 5 xã về đích nông thôn mới trong năm 2020 là Vạn Thắng, Phú Đông, Tiên Phong, Tân Lĩnh và Đồng Thái, đồng chí đề nghị các địa phương cần thực hiện tốt việc sau: Lãnh đạo, cấp ủy địa phương cần sâu sát, quyết liệt, chủ động trong xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí nào không cần đến tiền thì thực hiện trước, đổi mới phương pháp, vận động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, công khai, minh bạch trong xây dựng các công trình do nhân dân đóng góp, lãnh đạo cấp ủy, đoàn thể ở các thôn cùng nỗ lực chung sức xây dựng nông thôn mới./.

**Hồng Đạt**

## **TẬP HUẤN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THỦY CẦM THEO HƯỚNG AN TOÀN SINH HỌC**



Từ nguồn kinh phí của dự án "Mở rộng hệ thống nuôi giữ và nhân giống thủy cầm giai đoạn 2012-2020". Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tổ chức tập huấn về công tác chọn giống và chăn nuôi thủy cầm theo hướng an toàn sinh học cho 70 học viên là cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác

quản lý giống, chủ trang trại chăn nuôi thủy cầm đến từ các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thanh Trì.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên là những thạc sĩ giàu kinh nghiệm có nhiều năm công tác tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên cung cấp các kiến thức, tiến bộ kỹ thuật mới về các nội dung như: Giới thiệu các giống thủy cầm; Quy trình kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm theo hướng an toàn sinh học; Công tác thú y trong chăn nuôi thủy cầm và một số bệnh thường gặp, cách phòng trị trong chăn nuôi thủy cầm.

Với phương pháp học tập có sự tham gia, giảng viên đưa ra các tình huống và các câu hỏi gợi mở đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của học viên, các học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm quý trong chăn

nuôi thủy cầm, đã tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn sản xuất.

Kết thúc đợt tập huấn, ông Bùi Xuân Thành một chủ trang trại có nhiều năm chăn nuôi vịt ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, học viên lớp tập huấn cho biết: Hiện nay gia đình tôi đang chăn nuôi vịt theo kiểu truyền thống như nuôi nhốt, nuôi thả đồng theo hướng tự phát, nhỏ lẻ, xây dựng chuồng trại tạm bợ, không đúng yêu cầu kỹ thuật... Cách chăn nuôi như vậy khiến gia đình tôi tốn rất nhiều công chăm sóc và nuôi dưỡng mà hiệu quả kinh tế không cao, đặc biệt

để gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh cho đàn vịt. Nay được tham gia lớp huấn, nghe các giảng viên giảng giải, được trao đổi với các học viên khác đã giúp tôi hiểu được phương pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Sau khóa học, tôi sẽ áp dụng vào chăn nuôi của gia đình mình, đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi vịt khác làm theo nhằm mang lại hiệu quả chăn nuôi cao và đảm bảo sức khỏe cho người chăn nuôi và cộng đồng./.

**Đồng Văn Tiệp**

## **THANH TRA, KIỂM TRA 115.186 LƯỢT CƠ SỞ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM**

Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội có Báo cáo số 5418/BC-BCĐ, về kết quả công tác an toàn thực phẩm (ATTP) của thành phố 11 tháng năm 2019.

Theo đó, điểm nổi bật trong 11 tháng năm 2019 là các cơ quan chức năng thành phố tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và xử lý vi phạm về ATTP trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức. Cụ thể, thành phố có 718 đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP (10 đoàn tuyến thành phố và 644 đoàn tuyến quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, 64 đoàn kiểm tra chuyên ngành của Công thương, Y tế, Nông nghiệp). Kết quả: Đã thanh tra, kiểm tra 115.186 lượt cơ sở, phạt tiền 7.524 cơ sở với số tiền hơn 26 tỷ đồng, nhắc nhở 15.188 cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn quản lý). Đặc biệt, Công an thành phố đã phát hiện 2.485 vụ về ATTP, xử lý vi phạm hành chính 2.485 vụ, thu nộp ngân sách gần 8,3 tỷ đồng; khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng sản xuất hàng giả, kém chất lượng. Như vậy so với năm 2018 thì năm 2019 số lượt thanh tra, kiểm tra tăng 4.972 lượt cơ sở với số tiền phạt thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tuyến thành phố đã lấy 3.925 mẫu thực phẩm gửi làm xét nghiệm chỉ tiêu lý hóa và vi sinh tại Labo xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 3.689 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý (đạt 94%), trong đó tập trung vào các sản phẩm tươi sống tiêu dùng hằng ngày của người dân tại các công đoạn có nguy cơ cao, các sản phẩm có nguồn gốc nông sản. Xét nghiệm nhanh đạt 236.591/254.126

mẫu (tỷ lệ đạt 93,1%), bao gồm xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi có số xét nghiệm đạt là 185.559/201.695 mẫu (tỷ lệ đạt 92%); các xét nghiệm thực phẩm, dấm, phẩm màu, hàn the, focomon... đều đạt tỷ lệ trên 97%.

Thời gian tới, cùng với nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác ATTP của các cấp, các ngành, triển khai các giải pháp kiểm soát ATTP; đẩy mạnh thông tin truyền thông..., các cơ quan chức năng thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về ATTP. Trong đó, chú trọng kiểm soát ngăn chặn hạn chế tối đa thực phẩm không đảm bảo ATTP lưu thông trên thị trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, tránh chông chéo, gây phiền hà cho các doanh nghiệp, tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm tươi sống, thức ăn ngay, dịch vụ ăn uống khu vực du lịch, thức ăn đường phố, nước uống đóng chai.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, rà soát tại các chợ cóc, chợ tạm. Tăng cường sử dụng các xe chuyên dụng kiểm nghiệm nhanh trong kiểm tra thực phẩm tươi sống, các chợ siêu thị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng, ATTP theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và không sử dụng.../.

**TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHĂM SÓC DƯA CHUỘT GIAI ĐOẠN RA HOA, ĐẬU QUẢ

Dưa chuột là loại rau quả được nhiều người ưa chuộng, có chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và trong việc làm đẹp. Để cây dưa chuột sinh trưởng phát triển tốt ở giai đoạn ra hoa đậu quả, bà con nông dân cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc như sau:

### 1. Tưới nước:

- Dưa chuột là cây ưa ẩm, đòi hỏi tương đối nhiều nước, để tránh hiện tượng này cần đảm bảo tưới đủ nước cho cây trong quá trình tạo quả.

- Đối với cây dưa chuột giai đoạn ra hoa tạo quả nếu thiếu nước cây ra hoa ít, khả năng đậu quả thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng quả.

- Nếu cây thừa nước sẽ làm rễ bị hỏng thối, cây dưa sẽ bị vàng và còi cọc.

#### 1.1. Thời điểm tưới

- Cần quan sát tình hình sinh trưởng của cây để xác định thời điểm tưới cho phù hợp. Nếu cây bị còi cọc nên tưới nước thường xuyên 1 ngày/1 lần giúp cho cây dễ dàng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng được thuận lợi nhất.

- Căn cứ vào thời điểm trong ngày để tưới nước cho phù hợp, đối với cây trồng nói chung và cây dưa chuột nói riêng thời điểm tưới phù hợp nhất trong ngày đó là vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, không tưới cây trong thời gian buổi trưa khi trời nắng to.

- Giai đoạn cây con và giai đoạn ra hoa tạo quả là hai giai đoạn cây dưa cần nước nhất, nếu trong giai đoạn ra hoa tạo quả cây dưa bị thiếu nước thì quả dưa sẽ bị teo, đắng, nhỏ và mềm so với bình thường, hàm lượng các chất dinh dưỡng chứa trong quả như đường, khoáng chất, vitamin cũng sẽ bị thấp đi.

#### 1.2. Phương pháp tưới

a. Tưới rãnh: Tiết kiệm được nguồn nước, lớp đất mặt vẫn tươi xốp, không bị dí chặt, kết cấu đất vẫn giữ vững, đất không bị bào mòn, chất dinh dưỡng không bị rửa trôi. Phương pháp này chỉ áp dụng được với ruộng có địa hình tương đối bằng phẳng.

b. Tưới phun: Khi tưới phun đất không bị dí chặt, giữ nguyên hiện trạng kết cấu đất, đất không bị bào mòn, phân bón không bị rửa trôi.

### 2. Lượng phân bón thúc/sào (360m<sup>2</sup>):

- Phân hữu cơ sinh học: 5 - 10 kg

- Super lân: 2 - 3 kg

- Phân đạm Urê: 3 - 4 kg

- Phân Kali: 3 - 4 kg sào.

- Phân NPK Lâm Thao (5:10:3): 15 - 18 kg

Cách bón:

+ Bón thúc giai đoạn nụ hoa: Bón 100% phân hữu cơ sinh học và Super lân + 1 - 1.3 kg đạm ure + 1 - 1.3 kg Kali + 5 - 6 kg NPK (Lâm Thao).

+ Bón thúc giai đoạn 40 ngày sau trồng: Ngay sau thu quả lứa 4 - 5, bón 1 - 1.3 kg đạm ure + 1 - 1.3 kg Kali + 5 - 6 kg NPK (Lâm Thao).

+ Bón thúc giai đoạn 50 - 55 ngày sau trồng: Ngay sau thu quả lứa 10 - 12, bón 1 - 1.3 kg đạm ure + 1 - 1.3 kg Kali + 5 - 6 kg NPK (Lâm Thao).

Chú ý: - Khi bón phân nên hòa loãng phân tưới cho cây để tránh làm hỏng rễ cây.

- Sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục, tuyệt đối không dùng phân tươi, nước phân tươi, nước giải tưới để bón và tưới cho cây, đồng thời bón bổ sung phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học.

### 3. Sử dụng các chất điều tiết sinh trưởng, ra hoa đậu quả

Có thể sử dụng các sản phẩm phân bón lá theo quy trình sau:

- Khi cây có 3 - 4 lá thật phun các loại phân bón lá chuyên dùng cho cây dưa chuột, 7 ngày phun lặp lại 1 lần giúp cây phát triển tốt thân, lá và rễ, đến trước khi cây bắt đầu ra hoa rộ thì ngưng phun.

- Khi thấy cây chuẩn bị ra hoa rộ phun các loại phân bón lá có chứa Auxin giai đoạn ra hoa tạo quả giúp cây ra nhiều hoa, đậu nhiều quả. Cây bắt đầu ra hoa và đậu quả rộ phun các loại phân bón lá có chứa Kali, Lân + trung, vi lượng Magie và Bo để cung cấp kịp thời dinh dưỡng cho cây và tăng đậu quả.

### 4. Tia và định nhánh:

Dưa chuột phát triển nhiều nhánh phía trong luống và những nhánh này không cho quả. Để tăng năng suất cần phải tia bỏ những nhánh phụ tới khi thân chính bò lên gần tới đỉnh giàn. Nên để 4 - 6 nhánh phụ trên một cây và ngắt bỏ chồi của thân chính để cây phát triển ra hoa quả sớm. Loại bỏ các nhánh phụ bắt đầu từ đợt thứ 10.

### 5. Phòng trừ sâu bệnh:

- Các đối tượng sâu bệnh hại như: Bệnh đốm phấn vàng, bệnh phấn trắng, dòi đục lá, bọ trĩ và sâu

xanh sọc dưa....

- Phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh và sử dụng thuốc sinh học để phun trừ kịp thời.

Bệnh đốm phấn vàng thường phát sinh từ các lá gốc rồi lan dần lên các lá phía trên, từ khi bệnh phát sinh có thể tiến hành ngắt lá bệnh từ gốc lên định kỳ 5 - 7 ngày/lần, vừa tạo độ thông thoáng cho ruộng, vừa hạn chế tốc độ phát sinh của bệnh.

## 6. Thu hoạch:

# BIỆN PHÁP CHỐNG RÉT CHO THỦY SẢN

Tôm, cá là động vật biến nhiệt, thân nhiệt thay đổi theo môi trường sống. Vì vậy, nhiệt độ là một trong những yếu tố tác động nhiều đến hoạt động sinh lý, sinh thái và nhu cầu dinh dưỡng.

**Ảnh hưởng:** Vào mùa đông, khi nhiệt độ dưới khoảng tối ưu, thủy sản sẽ giảm khả năng bắt mồi, tiêu hóa thức ăn, sức đề kháng, hoạt động của hệ thống thần kinh. Từ đó, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng. Hơn nữa, nhiệt độ xuống thấp cũng là điều kiện tốt để cho vi khuẩn, virus (nhất là virus đốm trắng) gây bệnh phát triển. Bên cạnh đó, nguy cơ thiếu oxy trong ao nuôi cao do nhiệt độ thấp cùng với trời ít nắng sẽ làm tảo chậm phát triển, quá trình quang hợp của tảo xảy ra cường độ thấp.

**Đối với cơ sở sản xuất giống:** Cần thực hiện sản xuất đúng theo khung lịch mùa vụ đã ban hành. Trong đó, tập trung vệ sinh trại, tẩy dọn các bể chứa lắng, bể lọc, bể ương, bể nuôi vỗ và các dụng cụ khác. Cần chắc chắn rằng các cơ sở phải trang bị hệ thống nâng nhiệt để đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ trong bể ương ở mức khoảng 28 - 30°C. Bể ương tôm đặt ở ngoài trời, bề mặt phải được phủ lưới và che chắn cẩn thận để tránh các tác nhân gây hại cho tôm.

Đối với ao ương cá hương, từ tháng 12, người nuôi cần chuyển lên hệ thống bể ương cá giống trong nhà để chủ động nâng nhiệt, có bổ sung sục oxy liên tục.

**Ao chuẩn bị thả:** Ao nuôi trong mùa lạnh cần được chọn ở nơi khuất gió là tốt nhất, bờ ao chắc chắn và có thể giữ mực nước ổn định > 2 m. Ở một số khu vực đón gió mùa đông bắc liên tục, có thể làm đày ao phía đông bắc sâu hơn và cần che bạt tránh gió trên bờ ao. Khi gió lạnh về, khu vực bờ này sẽ ấm hơn và cá sẽ tập trung nhiều hơn.

Chỉ thả giống khi nhiệt độ thực sự ổn định, không thả khi điều kiện thời tiết đang có gió lạnh. Nhiệt độ nước vận chuyển thủy sản cần được trại giống thuần sao cho phù hợp với nhiệt độ môi trường trước khi thả. Sau khi thả,

- Cây dưa chuột sau khi trồng khoảng 60 - 80 ngày, tùy theo giống và điều kiện chăm sóc thì dưa cho thu quả. Những quả lớn, da láng bóng, rụng hết gai là có thể thu hái được.

- Khi thu hoạch phải nhẹ nhàng, tránh làm đứt thân cây, không làm dập nát, để nơi thoáng mát, sau đó đóng vào bao bì sạch rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Thu hoạch dưa chuột tốt nhất vào buổi sáng khi thời tiết dần mát./

**Thanh Hiếu**

nếu có xuất hiện những cơn mưa thất thường, người nuôi cần dùng vôi bột rải đều trên khắp bờ, mặt ao với liều lượng 2 kg/100 m<sup>2</sup> để khắc phục tình trạng pH giảm đột ngột, ổn định môi trường nước ao.

**Ao đang nuôi:** Đối với ao tôm, cần xây dựng các ao nuôi có nhà bạt che phủ để kiểm soát nhiệt độ ổn định. Ao nuôi cá, cần tiến hành làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nilon sáng màu. Bên cạnh đó, duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,4 - 1,8 m, hạn chế thay nước. Sử dụng các loại men vi sinh, chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi để ổn định môi trường, giảm khí độc. Định kỳ dùng vôi bột hoặc một số thuốc sát trùng như đồng sulfat, thuốc tím, muối, BKC... liều lượng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh. Đặc biệt khi nhiệt độ thay đổi, tôm cá sẽ có xu hướng di chuyển xuống đáy ao. Tuy nhiên, đây lại là nơi tích tụ các mùn bã hữu cơ, khí độc, nấm và vi khuẩn có hại. Vì vậy, cần tăng cường quạt nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ hàm lượng oxy hòa tan cho các tầng nước, hạn chế tình trạng stress cho thủy sản.

Ngoài quan tâm đến môi trường, người nuôi cần đặc biệt lưu ý đến khẩu phần cho thủy sản. Bởi khi nhiệt độ xuống thấp, cả tôm và cá đều không đòi hỏi một lượng thức ăn lớn mà chỉ cần đủ để duy trì cơ thể nên nhu cầu sẽ giảm đi. Nếu cho ăn thừa sẽ làm xấu môi trường ao nuôi, tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát triển. Với ao tôm, khi nhiệt độ giảm 2°C thì lượng thức ăn cần giảm 30 - 50% lượng thức ăn hàng ngày và khi nhiệt độ ổn định lại cần theo dõi khả năng bắt mồi để điều chỉnh cho phù hợp. Riêng với các loại cá, tùy từng loại sẽ có biện pháp điều chỉnh khác nhau. Một số loài ăn tạp như cá tra, rô phi, thời gian tiêu hóa trong đường ruột hoàn toàn có thể lên 24 - 36 giờ. Vì vậy, người nuôi có thể tính toán giảm số lần cho ăn thay vì giảm lượng thức ăn mỗi lần sẽ cho kết quả tốt hơn./

**TX (Theo [thuysanvietnam.com.vn](http://thuysanvietnam.com.vn))**

## **DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019)*

### **1. Xu thế thời tiết 10 ngày:**

Ngày 12, 13 ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu và được bổ sung mạnh hơn vào ngày 15. Khoảng ngày 18 được tăng cường trở lại, kết hợp hoạt động rãnh gió Tây trên cao, khu vực có mưa nhỏ rải rác. Những ngày khác khu vực chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu.

### **2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:**

Ngày 11, 12: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2. Trời rét.

Ngày 13 - 15 và ngày 19, 20: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời

nắng. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 16 - 18: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 18 có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 19.0 - 20.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 23.0 - 25.0°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 11 - 13°C, riêng Ba Vì 10 - 12°C.

Lượng mưa phổ biến: < 5 mm.

Độ ẩm trung bình: 70 - 75%.

Tổng số giờ nắng: 30 - 35 giờ.

**Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ**

## **CHỦ ĐỘNG BÁM SÁT LỊCH LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CÂY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2019-2020**

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 3994/SNN-TL đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố... bám sát lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020.

Theo Thông báo số 8859/TB-BNN-TCTL, ngày 26-11-2019, của Bộ Nông nghiệp & PTNT về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt, tổng cộng 18 ngày. Cụ thể: Đợt 1, từ 0h ngày 20-01 đến 24h ngày 23-01-2020 (4 ngày). Đợt 2, từ 0h ngày 5-2 đến 24h ngày 12-2-2020 (8 ngày). Đợt 3, từ 0h ngày 19-2 đến 24h ngày 24-2-2020 (6 ngày). Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 từ 1,6m trở lên, đợt 2 từ 2m trở lên và đợt 3 từ 1,4m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để tận dụng tối đa nguồn nước xả tăng cường, đảm bảo đủ nước gieo cấy hết diện tích lúa Xuân trên địa bàn thành phố trong khung thời vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố triển khai Phương án số 73/PA-SNN, ngày 6-11-

2019, về công tác phòng, chống hạn phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019. Trong đó, các quận, huyện, thị xã tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, củng cố bờ vùng bờ thửa để giữ nước mặt ruộng tránh thất thoát nước; đưa nước đến đầu, làm đất, giữ nước đến đó, tránh lãng phí nguồn nước, tích và giữ nước hồi quy, tận dụng hiệu quả các đợt tăng cường xả nước từ các hồ thủy điện (đặc biệt là các địa phương có tập quán cấy muện như: Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh...). Đối với những diện tích trồng lúa có khả năng không đảm bảo đủ nước tưới, kiên quyết chuyển sang cây trồng cạn.

Trong văn bản này, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp công trình, nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng; sửa chữa các cống lấy nước, thiết bị trạm bơm tưới, không để rò rỉ, thất thoát nước; lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng. Xây dựng kế hoạch



chi tiết lấy nước, tập trung hoàn thành cơ bản kế hoạch đưa nước lên ruộng phục vụ đồ ải sau khi kết thúc đợt lấy nước số 2, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước. Tranh thủ mực nước hiện tại cho phép, chủ động vận hành các trạm bơm hoạt động lấy nước sớm (trước khi các hồ chứa xả nước về hạ du theo kế hoạch) đảm bảo đủ nước đồ ải, phục vụ gieo cấy. Ngoài ra, cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thủy lợi vận hành

tối đa máy bơm của các trạm bơm ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống... chủ động trữ nước vào các khu trữ và hệ thống kênh mương nhằm khai thác triệt để nguồn nước khi các hồ thủy điện xả nước để có đủ nguồn nước phục vụ đồ ải các diện tích cấy muện và tưới dưỡng. Tổng hợp, cung cấp thông tin tình hình nguồn nước và công tác triển khai chống hạn phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020 về Sở Nông nghiệp & PTNT trước 7h30 và 15h hằng ngày để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND thành phố Hà Nội./.

**TX (TH)**

## **CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN**

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Văn bản số 8625/BNN-TY, ngày 18/11/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Trong đó cho biết, theo báo cáo của các địa phương, phản ánh của người dân, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản và các cơ quan truyền thông, từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh thủy sản, nhất là dịch bệnh trên tôm nuôi và cá tra xảy ra trầm trọng ở nhiều địa phương.

Cụ thể: Tổng diện tích tôm nuôi bị bệnh là hơn 5.600ha; một số vùng nuôi xuất hiện bệnh vi bào tử trùng nhưng cũng không được địa phương báo cáo hoặc có báo cáo nhưng diện tích mắc bệnh ít; dịch bệnh trên cá tra xảy ra ở nhiều nơi, nhưng các địa phương không nắm rõ và báo cáo chỉ có 65ha là chưa chính xác, chưa sát thực tế; dịch bệnh trên tôm hùm, ngao, nghêu, cá biển... xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được các địa phương báo cáo đầy đủ. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cực đoan đã gây thiệt hại lớn trong nuôi trồng thủy sản, làm tổn thất về kinh tế của người dân, ngân sách nhà nước và ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta.

Theo báo cáo, đánh giá của các cơ quan chuyên môn thú y và thủy sản, số liệu dịch bệnh và kết quả giám sát dịch bệnh động vật thủy sản tại một số địa phương chưa chính xác, chưa đầy đủ và

chưa phản ánh đúng thực tế diễn biến dịch bệnh đang xảy ra; nhiều địa phương không báo cáo cập nhật theo đúng quy định về các ổ dịch hoặc hiện tượng thủy sản chết bất thường, gây khó khăn cho việc chỉ đạo sản xuất và tổ chức phòng, chống dịch bệnh; làm ảnh hưởng xấu đến phát triển sản xuất và xuất khẩu thủy sản.

Để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng nêu trên, cũng như để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp của địa phương xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai kế hoạch chủ động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm việc báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác số liệu dịch bệnh thủy sản. Để bảo đảm tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, các địa phương cần rà soát, kiện toàn bộ máy cơ quan thú y của địa phương, đặc biệt tại cấp thôn, ấp, xã, huyện; phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các cơ quan, cá nhân có liên quan để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác. kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường, quản lý nguồn nước xả thải vào các vùng nước tự nhiên; lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh để phát hiện

sớm ổ dịch, cảnh báo kịp thời cho người nuôi trồng thủy sản và có cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch; kịp thời phát hiện và chống dịch bệnh khẩn trương, xử lý môi trường theo các quy định hiện hành; hướng dẫn và đẩy mạnh xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và

xuất khẩu. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo số liệu cụ thể về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định./.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## **THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG HỖ TRỢ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI**

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản chỉ đạo ý kiến về tháo gỡ vướng mắc trong việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 3296/LS:NN&PTNT-TC, ngày 4/10/2019, của liên sở: Nông nghiệp & PTNT-Tài chính về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. Về việc này, UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của liên sở, cụ thể: Về kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, tiêu hủy do bệnh DTLCP, các quận, huyện, thị xã được quyết toán phần kinh phí các quận, huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP đã áp dụng theo các quy định của Trung ương và thành phố tại thời điểm hỗ trợ, trước thời điểm ban hành Văn bản số 2089/UBND-KT, ngày 20/5/2019, của UBND thành phố.

Về thanh toán phí xét nghiệm vi rút bệnh DTLCP: Chi phí chẩn đoán xét nghiệm bệnh dịch này do UBND cấp huyện trích từ nguồn kinh phí dự phòng để chi trả. Trường hợp trong năm phải sử dụng từ nguồn dự phòng, mà vượt quá 50% dự phòng ngân sách quận, huyện, thị xã, thì UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành

phố để xem xét bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã phần kinh phí vượt 50% dự phòng ngân sách theo quy định.

Về hỗ trợ người chăn nuôi trong vùng dịch có lợn phải tiêu hủy nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP: Các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm âm tính đối với bệnh DTLCP sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017, của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để xem xét hỗ trợ. UBND thành phố không xem xét hỗ trợ thiệt hại do DTLCP đối với các trường hợp có lấy mẫu xét nghiệm chuẩn đoán mà kết quả âm tính với bệnh.

Về thời điểm xác định mức kinh phí hỗ trợ do tiêu hủy lợn bị bệnh DTLCP: Căn cứ Văn bản số 2089/UBND-KT ngày 20/5/2019 của UBND thành phố về việc tháo gỡ vướng mắc về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết do bệnh DTLCP, theo đó, tại mục 4 quy định thời điểm xác định mức hỗ trợ: Là thời điểm ra quyết định tiêu hủy đối với đàn lợn mắc bệnh.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các sở Tài chính, Nông nghiệp & PTNT tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## **ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội ban hành văn bản số 1900/CCĐĐ-QL, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh cả ở khu

vực đô thị và nông thôn dọc theo các tuyến đê trên địa bàn thành phố. Vì vậy, kéo theo các hoạt động có liên quan đến đê điều ngày càng xảy ra nhiều, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc dư luận.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đề điều, phòng chống thiên tai thời gian qua đã được các cấp, các ngành đẩy mạnh, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những xu hướng vi phạm mới như lợi dụng ngày nghỉ, lễ tết, lợi dụng thời điểm buổi tối, ban đêm để thực hiện hành vi vi phạm, khó xác định đối tượng vi phạm.

Trước thực trạng trên, Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các hạt quản lý đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đề điều, phòng chống thiên tai đến cộng đồng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ gia đình dọc theo các tuyến đề trên địa bàn quản lý. Xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng, thiết thực với tình hình quản lý địa bàn, xây dựng các chuyên đề chuyên sâu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như các hoạt động liên quan đến đề điều và

các hành vi vi phạm, chế tài xử phạt theo quy định.

Bên cạnh đó, tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ đề điều. Tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ đề điều, không vi phạm quy định pháp luật về đề điều đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đề điều; hướng dẫn trình tự, thủ tục trong việc thỏa thuận, cấp phép các hoạt động liên quan đến đề điều theo quy định pháp luật.

Gửi nội dung tuyên truyền đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn ven đề định kỳ phát trên đài truyền thanh; thông qua quá trình thực thi nhiệm vụ khi làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan; thông qua hệ thống thông tin đại chúng (báo, đài)... Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục để tổng hợp, báo cáo Sở NN&PTNT, UBND thành phố Hà Nội./.

**TX (TH)**

## **16 TỈNH THAM GIA HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG LÂM THỦY SẢN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa rà soát công tác phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội và Chợ thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển (IDE) trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xây dựng, cung cấp giải pháp, phần mềm sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả" xây dựng hoàn thành "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội" với địa chỉ tên miền [www.hn.check.vn](http://www.hn.check.vn) đã chuyển hệ thống sang địa chỉ [check.gov.vn](http://check.gov.vn) thuộc sở hữu của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Cụ thể, đã thiết lập và hoàn thiện các tài khoản quản lý (Module) cho "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội" và các chức năng cho các cấp quản trị theo các sở ngành: Nông nghiệp & PTNT, Công thương, Y tế, 30 quận, huyện, thị xã, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Xây dựng 2 module quản lý cho 2 chợ đầu mỗi nông sản.

Cùng với đó, đang thí điểm module theo dõi luồng di chuyển sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ... Hệ thống đã được dịch phiên bản Tiếng Anh để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu

dùng cũng đã được kết nối trên diện rộng. Đến nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.527 cho các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố (tăng 543 cơ sở so với cuối năm 2018). Đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 495 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia [hn.check.net.vn](http://hn.check.net.vn) với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.900 mã sản phẩm (tăng 2.700 mã sản phẩm so với cuối năm 2018). Có hơn 600 mã sản phẩm có nguồn gốc của 30 tỉnh, thành phố (tăng 200 mã sản phẩm và 9 tỉnh, thành tham gia hệ thống so với cuối năm 2018), trong đó, sản phẩm của 16/21 tỉnh đã tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp & PTNT đã thí điểm thiết lập 5 điểm truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản tại các điểm trưng bày sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Hoàn thiện quy chế và vận hành thí điểm Chợ Thương mại điện tử (Đã đăng ký tên miền và trang web cho Chợ Thương mại điện tử [www.chonhaminh.gov.vn](http://www.chonhaminh.gov.vn) với Bộ Thông tin truyền thông); ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chợ nhà mình"; ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Chợ Thương mại điện tử; đăng ký website Chợ Thương mại điện tử [www.chonhaminh.gov.vn](http://www.chonhaminh.gov.vn) và [www.myhomemarkets.gov.vn](http://www.myhomemarkets.gov.vn) theo quy định.../.

**TX (Theo Báo KTĐT)**

# 25 HÓA CHẤT, SẢN PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp ban hành danh mục gồm 25 hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Cụ thể: Carbuterol; Cimaterol; Clenbuterol; Chloramphenicol; Diethylstilbestrol; Fenoterol; Isoxuprin; Methyl-testosterone; Carbadox; Olaquinox; Vat Yellow 1; Vat Yellow 2; Vat Yellow 3; Vat Yellow 4; Auramine; Cysteamine.

Trên nhãn thức ăn hỗn hợp cho động vật cảnh phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên của sản phẩm; Tên thương mại; Định lượng; Số tiêu chuẩn công bố; Ngày sản xuất; Hạn dùng; Hướng dẫn bảo quản; Bảng

thành phần dinh dưỡng; Nguyên liệu sản xuất; Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân đăng ký.

Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có chứa hoạt chất chưa có phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc chưa có phòng thử nghiệm được thừa nhận thực hiện thử nghiệm thì không phải công bố hàm lượng hoạt chất đó trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo nhưng phải ghi thành phần định lượng nguyên liệu chứa hoạt chất và tên hoạt chất

Ngoài các nội dung này, tổ chức, cá nhân có thể ghi thêm một số nội dung khác về lô sản xuất, mã số sản phẩm, biểu tượng... nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa./.

**TX (TH)**

## GUỒNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

### BA VÌ: HIỆU QUẢ TỪ TRỒNG BÍ NGÔ BAO TỬ

Những năm gần đây, huyện Ba Vì đã tích cực vận động người dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, nâng cao thu nhập.

Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở xã Tiên Phong phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây bí ngô bao tử, vụ mùa năm 2019, Công ty TNHH Hạt giống NOVA đã triển khai mô hình trồng thí điểm bí ngô bao tử trên diện tích hơn 1 sào của hộ bà Trần Thị Hòa, thôn Kim Bí. Việc canh tác áp dụng theo quy trình VietGAP. Giống bí ngô bao tử do Công ty NOVA cung cấp. Giống này có ưu điểm nổi bật là thời gian sinh trưởng ngắn, cây phát triển khỏe, nhánh gọn, lá dày, ra hoa và đậu quả tập trung sau khi trồng 35 - 40 ngày. Quả có màu xanh sọc trắng đục, kích thước quả trung bình, đều, hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Ngay trong năm đầu tiên trồng cây bí ngô bao tử, gia đình bà Hòa đã thu về hơn 4 tạ quả/sào. So sánh về thu nhập, bà Hòa cho biết, trồng bí ngô bao tử theo hướng VietGAP cho thu nhập cao hơn gấp 10 lần so với trước đây.

Bí ngô bao tử hay còn gọi là nụ bí non, quả chỉ nhỏ bằng 2 đầu ngón tay. Hiện tại, bí ngô bao tử của hộ gia đình bà Hòa được thương lái thu mua tại ruộng với giá 35.000 đồng/kg, bán lẻ cho các nhà hàng với giá 40.000 đồng/kg. Với diện tích canh tác hơn 1 sào Bắc Bộ, ruộng bí ngô bao tử đã cho gia đình bà Hòa lãi 10 triệu đồng trong khoảng thời gian thu hoạch

quả 2 tháng. Đặc điểm của bí ngô bao tử là ruột đặc, quả chắc, ăn ngon, giòn, giá trị dinh dưỡng cao... rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Hơn nữa, loại quả này dễ bảo quản, vận chuyển xa nên rất dễ tiêu thụ. Hiện, gia đình bà Hòa đã trồng thêm 1 sào bí ngô bao tử. Đồng thời một số hộ trong xã Tiên Phong trồng thêm được khoảng 6 sào nữa. Toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đã được các doanh nghiệp ký cam kết thu mua.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phong Đỗ Đình Trường chia sẻ, những năm gần đây, người dân đã bắt đầu có những thay đổi lớn trong tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới. Ngoài mô hình trồng cây bí ngô bao tử cho thu nhập cao, xã có khoảng 2ha cây ngô sinh khối trồng theo quy trình VietGAP để làm thức ăn thô xanh cung cấp cho đàn bò. Việc thu mua sản phẩm sau khi thu hoạch cũng đã được các công ty ký cam kết thu mua cho bà con.

Thành công mô hình bí ngô bao tử trên đất xã Tiên Phong theo hướng VietGAP đã mở ra triển vọng mới trong việc tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là hướng đi đúng đắn nhằm thay đổi dần tập quán sản xuất cũ, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường. Tuy nhiên, người dân vẫn cần liên kết "4 nhà" để cây bí ngô bao tử được phát triển bền vững, tránh tình trạng khi có nhiều người trồng thì giá lại xuống thấp./.

**NT (Theo KTĐT)**

**Đối với mặt hàng lương thực:** Phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm, nguồn cung các mặt hàng lương thực và nông sản chế biến trên thị trường đã tăng, song giá bán của những mặt hàng này hiện vẫn giữ ổn định. Các mặt hàng gạo bán lẻ vẫn dao động như sau: Gạo Xi dền có giá từ 12.000 – 13.000đ/kg, Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, mặt hàng gạo nếp nguồn cung ổn định nên giá bán vẫn phổ biến quanh mức từ 27.000 - 28.000 đ/kg. Đậu đen giá từ 50.000 – 52.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg; dự báo giá bán lẻ các mặt hàng gạo nếp (các loại) và mặt hàng đậu đỗ giá bán sẽ tăng do nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao.

**Đối với các mặt hàng thực phẩm:** Trên thị trường giá thực phẩm vẫn luôn có sự biến động, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn, giá lợn xuất chuồng vẫn lên xuống theo ngày và tùy theo khu vực, hiện nay trên thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc giá lợn hơi đang dao động ở mức từ 75.000 – 79.000đ/kg, trong khi đó mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ vẫn dao động ở mức cao như sau: Thịt mông sẵn có giá từ 95.000 – 110.000đ/kg, thịt ba chỉ giá 115.000 – 130.000đ/kg. Bên cạnh đó giá các mặt hàng gia cầm tăng nhẹ, giá gà ta hơi dao động từ 110.000 – 130.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ

75.000 – 85.000đ/kg, trứng gà ta vẫn duy trì quanh mức từ 35.000 – 40.000đ/chục; các mặt hàng thủy hải sản có giá bán như sau: Cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg,...

**Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:** Nguồn cung dồi dào do đang bước vào chính vụ thu hoạch diện tích rau vụ đông nên giá bán nhiều mặt hàng rau cũng đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu vụ như: Rau bắp cải, su hào, súp lơ,...già bán một số mặt hàng rau tại các chợ có giá như sau: Rau cải mớ, cải ngọt có giá từ 15.000 – 18.000đ/kg, cà chua có giá từ 15.000 – 20.000đ/kg, dưa chuột giá 14.000 – 16.000 đ/kg, su hào 5.000 – 7.000đ/củ, súp lơ giá từ 7.000 – 10.000đ/cây,.. Thị trường trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Cam Cao Phong có giá từ 30.000 – 45.000đ/kg, dưa hấu có giá từ 14.000 – 18.000đ/kg, ôi giá từ 20.000 – 25.000đ/kg, cam canh giá 50.000 – 65.000đ/kg, bưởi Diễn có giá từ 30.000 – 45.000đ/quả.

**Về vật tư nông nghiệp:** Trên thị trường, giá bán lẻ các mặt hàng phân bón giữ ổn định như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

**NB (TH)**

## \* Thị trường thế giới

### **FAO: GIÁ LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI TĂNG MẠNH TRONG THÁNG 11**

Nguyên nhân khiến chỉ số giá lương thực thế giới tăng cao như trên là do chỉ số giá của các loại hạt có dầu, các sản phẩm trứng sữa, thịt và đường trong tháng 11 vừa qua đồng loạt tăng.

Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) trong tháng 11 đã tăng lên mức trung bình 177,2 điểm - tăng 2,7% so với tháng trước đó và tăng tổng cộng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo FAO, nguyên nhân khiến chỉ số giá lương thực thế giới tăng cao như trên là do chỉ số giá của các loại hạt có dầu, các sản phẩm trứng sữa, thịt và đường trong tháng 11 vừa qua đồng loạt tăng, trong

đó đáng chú ý chỉ số giá thịt tăng lên 190,5 điểm, tăng 4,6% so với tháng 10 và là mức tăng trong một tháng cao nhất kể từ tháng 5/2009.

Chỉ số giá lương thực thế giới của FAO là chỉ số giá trung bình thực phẩm gồm các loại ngũ cốc, hạt chứa dầu, các sản phẩm trứng sữa, thịt và đường.

Trong tháng 11, FAO ghi nhận chỉ số giá ngũ cốc giảm 1,2%, còn 162,4 điểm. Giá gạo cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua.

Theo dự báo của FAO, trong năm 2019, sản lượng lúa mì, ngũ cốc, gạo đều tăng so với năm 2018./.

**TX (Theo TTXVN)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tố Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	7.000	7.500	7.600	7.400	8.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	12.500	12.500	10.500	12.500	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	14.500	15.000	15.000	14.000	16.000	15.500	16.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.500	12.500	12.500	18.000	13.000	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	16.500	17.000	16.500	16.000		16.000	17.000	17.500	16.500	16.500
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	18.000	16.500	15.500	20.000	16.000	17.000		18.000	16.000
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	20.000	18.000	17.500		18.000	18.000	18.000	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	28.000	28.000	27.000	26.000	27.000	27.000	30.000	27.000	32.000	27.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	37.000	33.000	32.000	33.000		35.000	38.000	30.000		
10	Đậu tương	loại 1		23.000	22.000	22.000	22.000		25.000		22.000	23.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	42.000	42.000	45.000	45.000	40.000	40.000	45.000		40.000	40.000
12	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	55.000	60.000	50.000	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000
13	Đậu đen	loại 1	48.000	50.000	48.000	50.000	50.000	45.000	55.000	50.000	45.000	48.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1	95.000	110.000	95.000	95.000	100.000	90.000	100.000	90.000	100.000	95.000
2	Thịt lợn nạc thân	loại 1	100.000	110.000	100.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	110.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	120.000	120.000	110.000	110.000	120.000	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	270.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	260.000	250.000	260.000
5	Thịt bò mông	loại 1	250.000	260.000	240.000	240.000	250.000	230.000	250.000	250.000	230.000	240.000
6	Gà ta hơi	loại 1	110.000	125.000	105.000	105.000	110.000	110.000	120.000	110.000	110.000	115.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	130.000	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	170.000	150.000	150.000	150.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1		48.000	40.000	40.000	42.000	40.000	45.000			45.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000	65.000	70.000	65.000
10	Vịt hơi	loại 1	48.000	50.000	48.000	48.000	50.000	50.000	60.000	50.000		51.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	75.000	70.000	70.000	75.000	70.000	90.000	70.000	75.000	75.000
12	Ngan hơi	loại 1		60.000	60.000	60.000	65.000		70.000	60.000	65.000	62.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1		85.000	80.000	80.000	90.000	70.000	100.000	80.000	85.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	62.000	65.000	55.000	55.000	65.000	60.000	70.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	60.000	60.000	60.000	70.000	62.000	75.000	75.000	70.000	75.000
16	Cá quả	loại 1	90.000	130.000	95.000	120.000	120.000	120.000	130.000	100.000	110.000	110.000
17	Ngao	loại 1	18.000	18.000	16.000	16.000	20.000	18.000	20.000	17.000	18.000	18.000
18	Tôm sú	loại 1		480.000	380.000	380.000	600.000	360.000	450.000	380.000	350.000	350.000
19	Cua đồng	loại 1	160.000	160.000	160.000	160.000	170.000	160.000	200.000	170.000	160.000	160.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đa Phương	Chợ vôi Thường tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	16.000	18.000	17.000	17.000	18.000	16.000	20.000	17.000	16.000	17.000
3	Thanh long	loại 1	30.000	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	40.000	35.000	30.000	30.000
4	Cam Cao Phong	Loại 1	30.000	45.000	40.000	35.000	35.000	30.000	50.000	45.000		40.000
5	Quýt quả nhỏ	loại 1	35.000	40.000	30.000	30.000	35.000	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6	Táo ta	loại 1	30.000	40.000	30.000	40.000	35.000	30.000	50.000	40.000		40.000
7	Quýt Sài Gòn	loại 1	45.000	55.000	50.000	45.000		45.000	65.000	50.000	45.000	50.000
8	Ổi	Loại 1	25.000	30.000	25.000	20.000	20.000	25.000	30.000	25.000		25.000
9	Đu đủ	loại 1	18.000	18.000	15.000		15.000		20.000	16.000	15.000	20.000
10	Lê	Loại 1	30.000	35.000	35.000	30.000		30.000	45.000	35.000		40.000
11	Cà chua	loại 1	16.000	20.000	17.000	16.000	16.000	15.000	25.000	16.000	16.000	18.000
12	Bí đao	loại 1	14.000	15.000	15.000	13.000	14.000	14.000	16.000	15.000	14.000	14.000
13	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	15.000	13.000	14.000	13.000	15.000	15.000	13.000	13.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	15.000	18.000		15.000	15.000	15.000	20.000	16.000	15.000	16.000
15	Củ cải trắng	loại 1	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000		15.000			14.000
16	Cải bắp	loại 1	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
17	Dưa chuột	loại 1	16.000	16.000	15.000	15.000	17.000	16.000	20.000	16.000	17.000	16.000
18	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1		7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	8.000		6.000	7.000
19	Rau muống (mớ)	Loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	6.000	4.000	4.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	27.000	30.000	28.000	27.000	30.000	28.000	30.000	27.000	30.000	27.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000



# GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hưng Yên
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.000	7.000	7.200
2	Gạo Xi 23	loại 1	11.500	11.500	12.000
3	Đậu tương	loại 1	24.000	24.000	24.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	50.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	75.000	74.000	75.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	115.000	110.000	110.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	72.000	72.000	72.000
10	Gà ta hơi	loại 1	130.000	120.000	120.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	80.000	80.000	80.000
12	Vịt hơi	loại 1	62.000	50.000	50.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	250.000	240.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	3.000	3.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	7.500	7.000	7.000
16	Tôm sú	loại 1	450.000	420.000	400.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hưng Yên
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	20.000	18.000	18.000
2	Bưởi Năm Roi (quả)	loại 1	45.000	40.000	40.000
3	Cam Hưng Yên	loại 1	40.000	40.000	40.000
4	Bưởi Diễn	loại 1	40.000	35.000	35.000
5	Táo Trung Quốc	loại 1	35.000	30.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	15.000	14.000	14.000
9	Cà chua	loại 1	18.000	18.000	18.000
10	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	6.000	5.000	5.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	30.000	30.000	30.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	17.000	15.000	18.000
14	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	5.000	5.000	5.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
16	Su hào (củ)	loại 1	6.000	5.000	5.000

## DỰ BÁO

### NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX nông nghiệp Kim An Đại diện: Đỗ Hùng Cường	Xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội ĐT:0243.387.1331	Chuyên cung cấp cam canh, ổi Đài Loan. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
2	HTX nông nghiệp Vân Nam Đại diện: Doãn Văn Thăng	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0912.881.962	Chuyên sản xuất và tiêu thụ chuối, bưởi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Quán Đại diện: Ông Nguyễn Văn Đỗ	Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0978.465.095	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn.
4	HTX Nông nghiệp Tiền Lê Đại diện: Ông Nguyễn Văn Hào	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT:038.515.2557	HTX sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. Sản phẩm được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX Sản xuất và Kinh doanh Nông sản, thực phẩm an toàn Sóc Sơn Đại diện: Dương Thị Huệ	Tổ 7, Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0379.886.288	Chuyên sản xuất và kinh doanh chả cá, chả mực. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.
2	Giò chả ước lễ Thủy Hùng Đại diện: Vương Thị Thủy	599 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 0982.668.761	Chuyên cung cấp giò chả các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Hoàn Kiếm và các vùng lân cận.
3	Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Ba Vì, Hà Nội Đại diện: Nguyễn Thanh Vân	Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 083.603.9999	Chuyên cung cấp lợn ốc quế, giò, chả, thịt chế biến. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận.
4	HTX Hoàng Long Đại diện: Nguyễn Trọng Long	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội ĐT: 0982.873.527	Chuyên cung cấp thịt lợn sinh học, Giò lụa, chả, xúc xích... Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	<p>Công ty TNHH Quốc tế Chính Đạt Đại diện: Trương Thị Hiền</p>	<p>Km6, quốc lộ 3, thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0243.880.0449</p>	<p>Chuyên cung cấp máy kubota. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.</p>
2	<p>Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Tiến Linh Đại diện: Lê Xuân Linh</p>	<p>Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên ĐT:022.1396.5124</p>	<p>Chuyên cung cấp máy kubota. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.</p>
3	<p>Cty TNHH Thương mại &amp; XNK Hải Sơn Đại diện: Đình Văn Sơn</p>	<p>Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0986.102.916</p>	<p>Chuyên cung cấp máy cày, máy cấy. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.</p>
4	<p>Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Trường Sa Đại diện: Bùi Văn Công</p>	<p>Phố Dầu, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ĐT: 0985.585.278</p>	<p>Chuyên cung cấp phân bón hữu cơ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.</p>

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi thủy sản Đại diện: Nguyễn Văn Thứ	Thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0989.721.938	Chuyên cung cấp trứng vịt thương phẩm và cá thương phẩm phục vụ khu vực Ứng Hòa và các khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi thủy sản Đại diện: Nguyễn Văn Dân	Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0986.178.660	Chuyên cung cấp cá và vịt thương phẩm phục vụ khu vực Ứng Hòa và các khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi gà đẻ Ai Cập Đại diện: Dương Trịnh Long	Cụm 5, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0949.157.018	Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà Ai Cập đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi gà mía Đại diện: Nguyễn Việt Hùng	Cụm 8, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0963.989.607	Chuyên bán gà mía giống đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ kinh doanh lụa Đại diện: Hà Thị Hương	Kiot dịch vụ Phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: 0918.407.699	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Hộ kinh doanh lụa Đại diện: Nguyễn Thị Minh	Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT:0904.678.038	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Hộ kinh doanh lụa Đại diện: Nguyễn Văn Chiến	Số 1, ngõ 8 Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: 0989.368.055	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Hợp tác xã may áo dài Trạch Xá Đại diện: Nguyễn Văn Đạt	Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT:0969.245.372	Chuyên kinh doanh áo dài, khăn khâu tay. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Tổ hợp tác sản xuất chè VietGAP Trại Cài vùng ven sông Cầu Đại diện: Quách Văn Mai	Xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0914.583.001	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
2	Hợp tác xã chè Hà Phương Đại diện: Trần Văn Súng	Xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0987.632.230	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Thân Nga Đại diện: Trần Thu Nga	Xã Phông Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0913.186.569	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	Hợp tác xã Thanh Sơn Đại diện: Nguyễn Văn Sơn	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0972.622.467	Chuyên cung cấp các loại rau: Cà chua, bí, bắp cải... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.